

## รัฐบาลเพิ่มโทษปรับต่อผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 รัฐบาลประกาศว่า จะมีการประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบัญญัติต่างๆ ของกฎหมายการควบคุมและป้องกันโรค(Prevention and Control of Disease Ordinance) (บทบัญญัติที่ 599) โดยการเพิ่มค่าปรับต่อการกระทำความผิดต่อข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรค ข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ค่าปรับล่าสุดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้

### ข้อบัญญัติการป้องกันและควบคุมโรค (ห้ามจัดการชุมนุม) (บทบัญญัติที่ 599G)

1. ผู้ใดที่เข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติ

ผู้ที่เข้าร่วมการชุมนุมที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจมีโทษปรับแบบอัตราตายตัว ค่าปรับอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

### ข้อบัญญัติการป้องกันและควบคุมโรค (การสวมใส่หน้ากากอนามัย) (บทบัญญัติที่ 599I)

2. ผู้ใดไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะรอหรือโดยสารรถโดยสารสาธารณะ กำลังเข้าใช้บริการหรืออยู่รอขบวนรถไฟในสถานีรถไฟใต้ดิน (MRT) หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ (ตามรายละเอียดของสถานที่สาธารณะโดยเลขานุการกรมอาหารและสุขภาพ (Food and Health) ที่ระบุว่า สถานที่สาธารณะครอบคลุมสถานที่สาธารณะทั้งหมด ไม่รวมสถานที่สาธารณะนอกอาคารในสวนสาธารณะแห่งประเทศต่างๆ และ เขตพื้นที่พิเศษที่นิยามไว้ในมาตราที่ 2 ของกฎหมายสวนสาธารณะแห่งประเทศ(Country Parks Ordinance) (บทบัญญัติที่ 208) ) ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดต่อข้อบัญญัติ โดยมีโทษปรับสูงสุดขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด มีระดับที่ 2 (5,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จนถึงระดับที่ 3 (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) และโทษปรับแบบอัตราตายตัวของผู้กระทำความผิดอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

3. เจ้าหน้าที่อาจปฏิเสธบุคคลที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยที่ขึ้นรถโดยสารสาธารณะหรือเข้าไปยังพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หรือขอร้องบุคคลนั้นให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและลงจากรถโดยสารสาธารณะหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว บุคคลที่ฝ่าฝืนคำขอร้องของเจ้าหน้าที่ในการลงจากรถโดยสารสาธารณะหรือออกจากพื้นที่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิด โดยมีโทษปรับสูงสุดขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด มีระดับที่ 2 (5,000 ดอลลาร์สหรัฐ) จนถึงระดับที่ 3 (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)

### ข้อบัญญัติการป้องกันและควบคุมโรค (การเข้ารับการตรวจโรคสำหรับบางคน) (บทบัญญัติที่ 599J)

4. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคำแนะนำการเข้ารับการตรวจโรคหรือประกาศการเข้ารับการตรวจโรคถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิด โดยมีโทษปรับสูงสุดขึ้นอยู่กับระดับของการกระทำความผิด มีระดับที่ 1 (2,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึงระดับที่ 3 (10,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ดอลลาร์สหรัฐ และโทษปรับแบบอัตราตายตัวของผู้กระทำความผิดอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ